



PHỤ LỤC I:
VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, YÊU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

(Kèm theo Thông báo số: 12.18./TB-ĐHLHN ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Trường Đại học Luật Hà Nội)

STT	Vị trí, mô tả công việc	Chỉ tiêu	Chức danh nghề nghiệp/Vị trí việc làm	Điều kiện, yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng, kinh nghiệm công tác theo vị trí việc làm
Giảng viên: 51 chỉ tiêu, tuyển về các đơn vị				
I. Khoa Pháp luật hình sự: 06 người				
1	Giảng viên Bộ môn Luật hình sự	02	Giảng viên	Phải có trình độ từ thạc sỹ trở lên, trong đó phải tốt nghiệp cử nhân hoặc thạc sỹ thuộc một trong các ngành, chuyên ngành luật ở các trường đại học luật, khoa Luật thuộc các trường Đại học quốc gia hoặc các cơ sở đào tạo Luật ở nước ngoài; có khả năng sử dụng tốt tiếng Anh trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
2	Giảng viên Bộ môn Luật tố tụng hình sự	01	Giảng viên	
3	Giảng viên Bộ môn Tội phạm học	02	Giảng viên	
4	Giảng viên Bộ môn Khoa học điều tra tội phạm và giám định tư pháp	01	Giảng viên	
II. Khoa Pháp luật dân sự: 06 người				
1	Giảng viên Bộ môn Luật dân sự	02	Giảng viên	Giảng viên môn Tội phạm học và Khoa học điều tra tội phạm và giám định tư pháp: Phải có trình độ từ thạc sỹ trở lên, trong đó phải tốt nghiệp cử nhân và/hoặc thạc sỹ thuộc một trong các ngành, chuyên ngành luật hoặc ngành, chuyên ngành điều tra hình sự, an ninh, cảnh sát ở các trường đại học luật, khoa Luật thuộc các trường Đại học Quốc gia hoặc các cơ sở đào tạo Luật ở nước ngoài, các trường Học viện An ninh, Học viện Cảnh sát nhân dân; có khả năng
2	Giảng viên Bộ môn Luật tố tụng dân sự	01	Giảng viên	
3	Giảng viên Bộ môn Luật sở hữu trí tuệ	02	Giảng viên	
4	Giảng viên Bộ môn Luật Hôn nhân và gia đình	01	Giảng viên	
III. Khoa Pháp luật Hành chính - Nhà nước: 05 người				
1	Giảng viên Bộ môn Luật hiến pháp	01	Giảng viên	
2	Giảng viên Bộ môn Lý luận nhà nước và pháp luật	01	Giảng viên	
3	Giảng viên Bộ môn Luật hành chính	02	Giảng viên	
4	Giảng viên Bộ môn Xây dựng văn bản pháp luật	01	Giảng viên	
IV. Khoa Pháp luật kinh tế: 11 người				

1	Giảng viên Bộ môn Luật đất đai	02	Giảng viên	sử dụng tốt tiếng Anh trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
2	Giảng viên Bộ môn Luật lao động	03	Giảng viên	
3	Giảng viên Bộ môn Luật thương mại	03	Giảng viên	
4	Giảng viên Bộ môn Luật tài chính – ngân hàng	03	Giảng viên	
V. Khoa Pháp luật quốc tế: 06 người				Người dự tuyển làm giảng viên Khoa Pháp luật thương mại quốc tế ngoài các yêu cầu trên đây còn phải có trình độ tiếng Anh tương đương bậc 5 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/ TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp cử nhân ngoại ngữ, sư phạm ngoại ngữ hoặc có bằng tốt nghiệp các chương trình đào tạo đại học, sau đại học bằng tiếng Anh.
1	Giảng viên Bộ môn Công pháp quốc tế	02	Giảng viên	
2	Giảng viên Bộ môn Tư pháp quốc tế	02	Giảng viên	
3	Giảng viên Bộ môn Luật ASEAN và các liên kết quốc tế	02	Giảng viên	
VI. Khoa Pháp luật thương mại quốc tế: 03 người				
1	Giảng dạy Bộ môn Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ quốc tế	01	Giảng viên	
2	Giảng dạy Bộ môn Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế	01	Giảng viên	
3	Giảng dạy Bộ môn Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế	01	Giảng viên	
VII. Khoa Lý luận chính trị: 03 người				
1	Giảng viên Bộ môn Triết học	01	Giảng viên	Giảng viên môn Triết học, môn Kinh tế chính trị, môn Chủ nghĩa xã hội khoa học: phải tốt nghiệp cử nhân và/hoặc thạc sỹ thuộc ngành, chuyên ngành phù hợp ở các trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia, các trường đại học sư phạm, Học viện Báo chí tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
2	Giảng viên Bộ môn Kinh tế chính trị	01	Giảng viên	
3	Giảng viên Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học	01	Giảng viên	
VIII. Khoa Ngoại ngữ Pháp lý: 05 người				
1	Giảng viên Bộ môn tiếng Anh cơ bản	05	Giảng viên	Giảng viên môn tiếng Anh phải tốt nghiệp ngành, chuyên ngành Thạc sỹ ngôn ngữ Anh hoặc sư phạm tiếng Anh hoặc chuyên ngành có liên quan đến chuyên môn giảng dạy của các trường đại học ngoại ngữ thuộc

				Đại học Quốc gia, các trường đại học sư phạm, Đại học Hà Nội hoặc các trường đại học ở nước ngoài.
XIX. Phân hiệu: 06 người				Tuyển dụng và tập sự tại Trụ sở chính; sau đó làm việc tại Phân hiệu của Trường tại tỉnh Đắk Lắk
1	Giảng viên Luật hình sự	01	Giảng viên	Yêu cầu như đối với các giảng viên ở các khoa chuyên môn
2	Giảng viên Luật dân sự	01	Giảng viên	
3	Giảng viên Công pháp quốc tế	01	Giảng viên	
4	Giảng viên Tư pháp quốc tế	01	Giảng viên	
5	Giảng viên Luật thương mại quốc tế	01	Giảng viên	
6	Giảng viên tiếng Anh	01	Giảng viên	
Chuyên viên, Thư viện viên, Kế toán viên, Biên tập viên, Bác sỹ, Kỹ sư: 16 chỉ tiêu, tuyển về các đơn vị				
1	Phòng Đào tạo đại học	03	Chuyên viên	Tốt nghiệp đại học trở lên tại các cơ sở đào tạo thuộc một trong các ngành, chuyên ngành về luật, khoa học giáo dục, báo chí và truyền thông, máy tính và công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, marketing, tài chính - ngân hàng; có khả năng sử dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp, làm việc.
2	Phòng Đào tạo sau đại học	01	Chuyên viên	Tốt nghiệp đại học trở lên tại các cơ sở đào tạo thuộc một trong các ngành, chuyên ngành về luật, khoa học giáo dục, báo chí và truyền thông, máy tính và công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, marketing, tài chính - ngân hàng; có khả năng sử dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp, làm việc.
3	Phòng Tổ chức cán bộ	01	Chuyên viên làm công tác tổ chức cán bộ	Tốt nghiệp đại học trở lên tại các cơ sở đào tạo thuộc một trong các ngành, chuyên ngành về luật, quản trị nhân lực, quản lý công, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, quản lý giáo dục.

		01	Chuyên viên làm công tác văn phòng Đảng ủy	Tốt nghiệp đại học tại các cơ sở đào tạo thuộc một trong các ngành, chuyên ngành về luật, quản trị nhân lực, quản lý công, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, quản lý giáo dục.
4	Phòng Tài chính – Kế toán	01	Kế toán viên	Tốt nghiệp đại học trở lên tại các cơ sở đào tạo thuộc một trong các ngành, chuyên ngành về tài chính-ngân hàng, kế toán-kiểm toán.
5	Phòng Hành chính – Tổng hợp	02	Chuyên viên	Tốt nghiệp đại học trở lên tại các cơ sở đào tạo thuộc một trong các ngành, chuyên ngành về luật, quản lý công, quản trị văn phòng, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán.
6	Phòng Công tác sinh viên	01	Chuyên viên	Tốt nghiệp đại học trở lên tại các cơ sở đào tạo thuộc một trong các ngành, chuyên ngành về luật, khoa học giáo dục, báo chí và truyền thông, máy tính và công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, marketing, tài chính - ngân hàng, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, tâm lý học.
7	Phòng Hợp tác quốc tế	01	Chuyên viên phụ trách hợp tác quốc tế với đối tác Đức	Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: luật, ngôn ngữ nước ngoài, quan hệ quốc tế hoặc tốt nghiệp các chương trình đào tạo đại học, sau đại học bằng tiếng Đức thuộc các ngành, chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm. Đối với người không tốt nghiệp cử nhân Ngôn ngữ Đức hoặc không tốt nghiệp đại học, sau đại học bằng tiếng Đức thì phải có trình độ tiếng Đức tương đương bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

8	Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí	01	Chuyên viên	Tốt nghiệp đại học trở lên tại các cơ sở đào tạo thuộc một trong các ngành, chuyên ngành về luật, quản lý khoa học công nghệ, xuất bản - phát hành; có khả năng sử dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp, làm việc.
		01	Biên tập viên tiếng Anh	Tốt nghiệp đại học trở lên tại các cơ sở đào tạo thuộc một trong các ngành, chuyên ngành về luật, xuất bản - phát hành, báo chí và truyền thông, ngôn ngữ học, tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, ngôn ngữ Anh chuyên ngành tiếng Anh pháp lý, công nghệ thông tin; có khả năng biên tập bằng tiếng Anh Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc C1 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có khả năng sử dụng tốt tiếng Anh để thực hiện nhiệm vụ của Biên tập viên.
9	Trung tâm Công nghệ thông tin	01	Kỹ sư công nghệ thông tin	Tốt nghiệp kỹ sư trở lên tại các cơ sở đào tạo thuộc một trong các ngành, chuyên ngành về máy tính và công nghệ thông tin.
10	Trung tâm Thông tin – Thư viện	01	Thư viện viên	Tốt nghiệp đại học trở lên tại các cơ sở đào tạo thuộc một trong các ngành, chuyên ngành về thông tin - thư viện hoặc các ngành, chuyên ngành luật (đối tượng này phải hoàn thiện chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp trong thời gian tập sự để được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp thư viện viên).
11	Trạm Y tế	01	Bác sỹ	Tốt nghiệp đại học trở lên tại các cơ sở đào tạo thuộc ngành, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa.